

## กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

### ขอบเขตของงาน (Term of Reference)

# โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


## ๑. หลักการและเหตุผล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road Map) โดยมีโครงการที่สำคัญคือการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ประกอบด้วย สินค้าพืช ปศุสัตว์ และ สินค้าประมง ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าที่สำคัญดังกล่าว จะต้องทำการผลิตในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยมีหลักการ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งการดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว ได้นำระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เข้ามาใช้ มีการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ สินค้าที่จะดำเนินการ และให้มีผู้จัดการพื้นที่ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply) โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินการในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน จัดทำแผนการผลิต แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และแผนการตลาด เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการผลิตตามแผน มีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีพันธกิจด้านการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลแก่เกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลประวัติบุคคลของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ และกิจกรรมที่กรมฯ ดำเนินการต่อสมาชิกแปลงใหญ่รายบุคคล เริ่มตั้งแต่การอบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ การกำกับแนะนำและติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ให้สามารถทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลรายรับ-รายจ่ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ซึ่งข้อมูลทางบัญชีรายบุคคลของเกษตรกรดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือที่ใช้บังคับชี้วัดผลได้เป็นอย่างดีในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพและการวางแผนทางการตลาด

## ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ พัฒนาระบบระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
- ๒.๒ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสำคัญของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ เช่น ประวัติบุคคล กิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายในการประกอบอาชีพ เป็นต้น

 ๒๕  
สมิทมน